
 
 
 
 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดตรัง มั่นใจ  FTA ไม่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นลงของราคา
ยางพาราอย่างแน่นอน 
        
         นายสุชาติ  เตชานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นัมรับเบอร์แอนลาเท็กส์ จ ากัด กล่าวถึงการที่ไทย
ก าลังด าเนินการศึกษาถึงการเจรจาการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป หรือ FTA นั้นว่า ได้มองเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 
ในด้านของผู้ประกอบการมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราเป็นอันดับหน่ึงของโลกอยู่แล้ว 
ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากจะมีการเจรจาการค้าเสรี หรือ FTA ก็คงไม่ส่งผลกระทบ เพราะปัจจุบันอัตรา
ภาษีของยางพาราทั่วโลกที่น าเข้าจากไทย อยู่ในอัตราที่ต่ าอยู่แล้ว   หากจะมีการเจรจา ในการลดหย่อนภาษี
ให้อ่อนลงคงไม่มีผลใด ๆ   และมุมมองส่วนที่ 2 ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา คิดว่าในปัจจุบัน
ภาวะการแข่งขันของธุรกิจยางพาราค่อนข้างจะมีการแข่งขันที่รุนแรง 100 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นผลกระทบของ  
FTA ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต ที่จะท าให้ราคายางพาราผันผวน คงจะไม่มี เพราะราคาจะเป็นไปตามกลไก
ของตลาด เป็นไปตามอุปสงค์ อุปทาน หากสินค้ามีมาก ราคาก็อาจจะอ่อนตัวลง   หรือ หากฤดูกาลใดที่สินค้า
มีน้อย ราคาก็อาจจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น   ซึ่งเกษตรกรสามารถมั่นใจได้ว่า  ในอนาคตไทยจะมีการเจราจา
การค้าเสรี หรือ FTA หรือไม่ ก็จะไม่มีผลกระทบต่อราคาอย่างพาราอย่างแน่นอน 
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